

SF Express เปิดตัวบริการรับรองการขนส่งสินค้า สนองความต้องการของธุรกิจข้ามพรมแดน



SF Express ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของจีน ประกาศเปิดตัวบริการรับรองการขนส่งสินค้า SF Certified International Shipping (SF CIS) ซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้ค้าทั่วโลกที่ใช้บริการขนส่งโดยตรงกับ SF Express โดยตราประทับ CIS จะทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อยืนยันว่า พัสดุที่ประทับตรานี้ได้รับการดูแลโดย SF Express ตั้งแต่ต้นทางในต่างประเทศ ไปจนถึงผู้รับปลายทางในประเทศจีน

ผู้ค้าที่ใช้บริการใหม่จะสามารถอัปเดตตราประทับ SF CIS ขึ้นบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตนเองได้ นอกจากนี้ ตราประทับดังกล่าวยังจะปรากฏบนใบนำส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-waybill) ซึ่งทำให้สามารถติดตามพัสดุได้แบบเรียลไทม์ และตรวจสอบพัสดุได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง รวมถึงข้อมูลรายละเอียดในประเทศปลายทางด้วย ปัจจุบัน บริษัทเปิดให้บริการดังกล่าวในประเทศเอเชีย ได้แก่ ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รวมไปถึงประเทศในยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมนี ตลอดจนออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา

SF Express มีประวัติการดำเนินงานในจีนมายาวนานหลายทศวรรษ บริษัทจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของบรรดานักช้อปปิ้งออนไลน์ในจีน ที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการติดตามสินค้าที่ตนซื้อจากต่างประเทศตลอดเส้นทาง โดยผู้ค้าในต่างประเทศสามารถใช้ตราประทับ CIS เป็นข้อได้เปรียบด้านมูลค่าและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ SF เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้า ตลอดจนซัพพลายเออร์และผู้ค้ารายอื่นๆ

เดวิด วิลเลียม อัดัมส์ ซีอีโอของ SF Express International Business Unit กล่าวว่า “SF CIS เป็นบริการเสริมล่าสุดที่เราแนะนำเสนอแก่ผู้ค้าในกลุ่ม B2C ข้ามพรมแดน โดยการที่จะพิสูจน์ว่าสินค้ากำลังอยู่ระหว่างการขนส่งจากต่างประเทศจริง ๆ นั้น นับเป็นความท้าทายสำหรับผู้ค้าในต่างประเทศเหล่านี้ บริการใหม่ดังกล่าวจึงจะเข้ามาช่วยจัดการกับปัญหานี้ เราให้บริการประทับตราที่เห็นได้จริง เพื่อยืนยันว่าสินค้าที่จัดส่งระหว่างประเทศนี้มีต้นทางจากต่างประเทศจริงๆ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักช้อปปิ้งออนไลน์ในจีน ขณะเดียวกันผู้ค้าในต่างประเทศก็สามารถใช้บริการใหม่นี้เพื่อทำให้ตนเองมีความโดดเด่นจากผู้ค้าเจ้าอื่นด้วย”

บริษัทที่สนใจสมัครบริการ SF CIS ต้องเป็นธุรกิจ B2B และ/หรือ B2C ที่ทำธุรกิจข้ามพรมแดน รวมทั้งต้องเป็นลูกค้าเดิมของ SF Express และใช้บริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนกับ SF มาเป็นเวลายาวอย่างน้อย 3 เดือน ทั้งนี้ โดย

ปกติแล้ว ขั้นตอนการสมัครจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

บริษัทที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครใช้บริการได้ที่

<http://intl.sf-express.com/shtm/en/pphd/20171117/849/index.do>

เกี่ยวกับ SF Express

SF Express ก่อตั้งขึ้นที่เมืองซุนเต๋อ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมื่อปี 2536 และก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุชั้นนำของจีน ซึ่งให้บริการส่งพัสดุด่วนทั้งในและต่างประเทศแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม บริษัทมีเครือข่ายที่เหนือชั้นและครอบคลุมเป็นวงกว้าง และยังมีโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีอันแข็งแกร่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถนำเสนอตัวเลือกด้านการขนส่งได้อย่างเหนือกว่า เพื่อเชื่อมต่อจีนเข้ากับส่วนอื่นๆของโลก นอกจากนี้ SF Express ยังเป็นบริษัทส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนรายแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีสายการบินเป็นของตนเอง โดยบริษัทเป็นเจ้าของเครื่องบินขนส่งสินค้ากว่า 50 ลำ และยังคงเดินทางยกระดับการทำธุรกิจบนเวทีโลก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.sf-express.com

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20171120/1995882-1>

คำบรรยายภาพ - ตราประทับ SF CIS